

Số: /BC-UBND

Long Xuyên, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Về phản hồi tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân tháng 8 năm 2023

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Báo cáo số 800/BC-MTTQ-BTT ngày 31/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 8 năm 2023. Liên quan các nội dung phản ánh, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng có ý kiến trả lời. Trên cơ sở đó, UBND thành phố báo cáo phản hồi cụ thể như sau:

Nội dung: “Cán bộ, người dân đang sinh sống ở chung cư Marina, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình rất bức xúc vì các hộ gia đình mua căn hộ của chung cư, vào ở từ năm 2020 đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở. Qua đó, các hộ gia đình sinh sống ở chung cư Marina đề nghị chủ đầu tư và các ngành chức năng của tỉnh, của thành phố kiểm tra, có biện pháp yêu cầu nhà đầu tư chung cư sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở theo quy định pháp luật.”

* Ý kiến phản hồi:

Đối với nội dung vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Marina Long Xuyên, hiện nay Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1467/VPUBND-KTN ngày 27/3/2023 về việc xử lý đơn đề nghị của Công ty Cổ phần Marina Long Xuyên. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan một số nội dung, cụ thể:

“1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát tính pháp lý của dự án theo chỉ đạo tại mục 9 Thông báo kết luận số 146-TB/BCSD ngày 26/10/2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 07/4/2023.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, xử lý đối với Văn bản ngày 03/3/2023 của Công ty Cổ phần Marina Long Xuyên về việc đề nghị dừng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho Chung cư Marina Plaza Long Xuyên theo đúng quy định pháp luật.”

Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các Phòng chuyên môn như Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phối hợp với các Sở, ngành tỉnh theo nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là báo cáo phản hồi của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân trong tháng 8 năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBMTTQVN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- CT và các PCT;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT. TH (Q).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bảo Sinh